



BẢN TIN ĐIỆN TỬ **CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH** **THÀNH PHỐ CẦN THƠ** **2023**

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Website: cchccanθο.gov.vn

Email: caicachhanhchinh@canθο.gov.vn



SỐ 50

THÁNG 12 - 2023

NỘI DUNG BẢN TIN:

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

- Yếu tố quyết định thành công Đề án 06 là sự vào cuộc của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương
- Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng vị trí việc làm

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

- Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm để tiến hành trả lương bắt đầu từ ngày 1-7-2024
- Lắng nghe, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và hoạt động ổn định, lâu dài
- Tăng cường kiểm tra, giám sát
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Nêu cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp

Tin nhân sự

- Công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định 2 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ
- Ông Nguyễn Văn Nhựt được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Cái Răng, nhiệm kỳ 2021-2026



TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG

Yếu tố quyết định thành công Đề án 06 là sự vào cuộc của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương

Chiều ngày 21/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030".



Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ. Ảnh: VGP

Tham dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06; lãnh đạo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo một số doanh nghiệp nhà nước; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đại diện một số doanh nghiệp.



Thủ trưởng Nguyễn Trọng Thừa chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thủ trưởng Bộ Nội vụ; thành viên Tổ Công tác triển khai đề án 06/CP của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06, phát biểu, tham luận của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung nêu rõ những kết quả rất đáng ghi nhận, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong triển khai Đề án 06 trong 2 năm qua, cũng như đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai Đề án 06 nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được, nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, sự quyết liệt, sâu sát của đồng chí Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay đồng hành, tham gia có hiệu quả của doanh nghiệp công nghệ; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế chủ yếu. Theo đó, việc xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý để triển khai Đề án 06 còn chậm. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa cao; còn một số dịch vụ công trực tuyến mang tính hình thức (chỉ tiêu giao năm 2023 là 40% nhưng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại bộ, ngành mới đạt 31,7%). Nhiều thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa theo yêu cầu của Chính phủ...



Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 của Tổ công tác Đề án 06 (với 18 nhiệm vụ chung, 52 nhiệm vụ cụ thể); đồng thời yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương, tập trung giải quyết 10 nhiệm vụ chậm tiến độ theo lộ trình Đề án 06 và 17 nhiệm vụ chậm tiến độ theo các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.



Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao **Bộ Nội vụ** chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức, kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về dân cư, hoàn thành trong tháng 1/2024.

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2024, trong đó đề ra lộ trình chi tiết để hoàn thành 09 nhóm chỉ tiêu cơ bản về giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho Đề án 06. Bộ Công an nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, cố gắng hoàn thành



trong năm 2024; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác CSDLQG về dân cư, bảo đảm đúng mục đích, chống lộ lọt dữ liệu, cố gắng hoàn thành trong quý II/2024.

Triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia, tập trung vào phương án xây dựng, triển khai, tổ chức bộ máy của Trung tâm. Đồng thời, sớm xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh, yếu tố quyết định thành công của Đề án 06 là sự vào cuộc của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và phải làm lợi cho người dân và doanh nghiệp, tất cả vì Nhân dân phục vụ. Vì vậy, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thấy được sự tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện./.

Mạnh Quân

Nguồn: tcnn.vn

Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng vị trí việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành văn bản số 7583/BNV-TCBC ngày 23/12/2023 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm (VTVL).



Thủ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, hướng dẫn các nội dung về xây dựng Đề án và phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chủ trì cuộc họp về hướng dẫn triển khai việc xác định VTVL CBCCVV và cán bộ, công chức cấp xã (18/12/2023).

Theo đó, việc xây dựng danh mục VTVL, bản mô tả công việc và khung năng lực của VTVL cần đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các VTVL cần được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Mỗi VTVL có 03 yếu tố cấu thành sau: (1) Tên VTVL; (2) Bản mô tả VTVL; (3) Khung năng lực VTVL, trong đó:

Tên VTVL: Thực hiện thống nhất theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Bản mô tả VTVL: Trên cơ sở bản mô tả khái quát theo Thông tư hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các bộ, ngành, địa phương cần mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của VTVL (gắn với sản phẩm tương ứng với tính chất, mức độ phức tạp của VTVL) theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Khung năng lực VTVL: Trên cơ sở khung năng lực chung theo Thông tư hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các bộ, ngành, địa phương cần mô tả cụ thể, phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVV) để hoàn thành công việc của VTVL theo chức năng, nhiệm vụ được giao.



Trên cơ sở xác định danh mục VTVL của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc xác định cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL cần đáp ứng yêu cầu sau: (1) Kế thừa và từng bước điều chỉnh để cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; (2) Phù hợp với chức danh nghề nghiệp viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực sự nghiệp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Việc phê duyệt VTVL và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVN trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập không làm tăng biên chế của cấp có thẩm quyền giao và gắn với lộ trình thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước, đặc biệt đối với đơn vị sự nghiệp công lập cần thực hiện đồng bộ với Đề án tự chủ để từng bước cơ cấu lại số lượng người làm việc theo hướng tăng số lượng người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp tương ứng với mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội.

Trong trường hợp các Thông tư hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chưa bao quát hết các đối tượng đặc thù, các địa phương chủ động xác định VTVL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phê duyệt tạm thời; đồng thời gửi báo cáo đề xuất về Bộ Nội vụ và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực liên quan để tổng hợp, nghiên cứu và hướng dẫn theo thẩm quyền..../.

Hà Linh

Nguồn: tcnn.vn



Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm để tiến hành trả lương bắt đầu từ ngày 1-7-2024

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang:

Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm để tiến hành trả lương bắt đầu từ ngày 1-7-2024

(CT) - Chiều 20-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dự.

Đến dự tại điểm cầu trực tuyến UBND TP Cần Thơ có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố.



Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tham luận tại hội nghị.

Năm 2023, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), 4 văn bản, 14 nghị quyết, 14 nghị định, 22 thông tư... trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định; tham mưu Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để thành lập 60 đơn vị hành chính đô thị của 12 tỉnh, thành phố. Toàn ngành Nội vụ tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Qua đó, đã giảm được 140 đơn vị tại các bộ, ngành Trung ương; giảm được 2.572 phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện; giảm được 236 đơn vị sự nghiệp công



lập, tinh giản biên chế 7.151 biên chế. Ngành Nội vụ tiếp tục thực hiện tốt tham mưu phân cấp, phân quyền; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong năm 2023 cả nước có 17.808 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm bị xử lý kỷ luật; có 10.880 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; có 562.452 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng; các bộ ngành Trung ương và địa phương đã thực hiện tuyển dụng 42.115 công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương đạt được kết quả toàn diện, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm, chủ động, sát sao theo hướng tôn vinh, khen thưởng, biểu dương người lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp, phát sinh về tín ngưỡng, tôn giáo và thường xuyên hướng dẫn tổ chức tôn giáo hoạt động theo đường hướng, phương châm hành đạo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao kết quả công tác của ngành Nội vụ năm 2023. Phó Thủ tướng lưu ý, năm 2024, ngành Nội vụ cần thực hiện tốt phương châm hành động “kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả” đã được xác định tại hội nghị. Thực hiện xong việc xây dựng đề án vị trí việc làm trước ngày 30-4-2024 để tiến hành trả lương bắt đầu từ ngày 1-7-2024. Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyển dụng, nhất là những người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị, thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị cho nhiệm kỳ mới...

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn: baocantho.com.vn

Lắng nghe, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó và hoạt động ổn định, lâu dài

(CT) - Chiều 22-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Cần Thơ lần thứ 2 năm 2023.



Các sở, ban, ngành thành phố trực tiếp giải đáp vướng mắc kiến nghị của DN tại hội nghị.

Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ, dự hội nghị.

Hội nghị lần này, thành phố lựa chọn chủ đề đối thoại tập trung với các DN trong khu công nghiệp (KCN) để nắm bắt thông tin, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc của DN, giúp các DN hoạt động ổn định và phát triển trong thời gian tới. Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, trên địa bàn thành phố có 6 KCN đang hoạt động có tổng diện tích đất công nghiệp trên 837ha, diện tích đất đã cho thuê là 342,82ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 40,96%. Lũy kế đến cuối năm 2023, các KCN có 258 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1.912 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện 1.165 triệu USD, chiếm 61% tổng vốn đầu tư đăng ký. Doanh thu các DN đang hoạt động thực hiện 2.495 triệu USD, tăng 1,29% so năm 2022. Tổng số lao động đang làm việc là 40.387 lao động.

Tại hội nghị, các DN tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến chính sách miễn giảm tiền thuê đất trong KCN, hướng dẫn cách thức để DN có thể hưởng các chính sách ưu đãi theo ngành nghề; đẩy nhanh thời gian, giảm bớt thủ tục về hoàn thuế trong những ngành nghề có điều kiện, giảm tần suất thanh tra kiểm tra về môi trường, có chính sách hỗ trợ DN phân kỳ nộp bảo hiểm xã hội, xem xét mức thu phí xử lý nước thải để giúp DN cân đối chi phí đầu vào sản xuất, giảm giá thành sản phẩm; điều chỉnh thời gian thu tiền thuê đất hằng năm... Các sở ngành hữu quan trực tiếp giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của DN đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ở các nội dung liên ngành hoặc cần rà soát lại,



UBND thành phố giao thủ trưởng các cơ quan liên quan có văn bản trả lời chính thức cho DN trong thời hạn 3 ngày làm việc. Văn bản trả lời đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Việt Trường giao Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty đầu tư hạ tầng KCN để trả lời các khó khăn của DN liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền, xem xét giải quyết nhanh chóng cho DN. Đồng thời, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ quan tâm hỗ trợ DN tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, tranh thủ được các chính sách về giãn nợ, gia hạn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Các sở, ngành hữu quan quan tâm hỗ trợ DN tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm đến các thị trường mới. Giao Thanh tra thành phố làm đầu mối tổng hợp kế hoạch thanh tra của các sở, ngành để tổ chức thanh tra cùng thời điểm, không kéo dài, hạn chế thanh tra, kiểm tra dàn trải, ảnh hưởng đến hoạt động của DN. Sở Kế hoạch tiếp tục tham mưu chính sách hỗ trợ đối với các lĩnh vực mời gọi xã hội hóa đầu tư để DN thuận lợi tiếp cận...

Ông Trần Việt Trường đề nghị các sở, ban, ngành phát huy vai trò người đứng đầu, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có tinh thần lắng nghe, hỗ trợ; đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm lợi ích, hoạt động ổn định lâu dài cho DN. Đồng thời chúc các DN đón chào năm mới với khí thế mới, lãnh đạo kinh doanh thắng lợi và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

MINH HUYỀN

Nguồn: baocantho.com.vn

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Những ngày này, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Thuận Hưng tiến hành giám sát (GS) việc tổ chức bình nghị tuyển chọn 37 thanh niên nhập ngũ trong Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân năm 2024, nhằm bảo đảm việc lựa chọn dân chủ, công bằng, đúng luật. Trong 20 năm xây dựng và phát triển huyện Thốt Nốt (từ năm 2008 đến nay là quận Thốt Nốt), cấp ủy và UBKT các cấp của địa phương quan tâm kiểm tra (KT), GS mọi hoạt động, qua đó kịp thời ngăn ngừa và xử lý nghiêm vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.



Cấp ủy và UBKT tăng cường giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, ngăn ngừa vi phạm. Trong ảnh: Công chức phường Thạnh Hòa giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Đảng bộ phường Thuận Hưng có 13 chi bộ trực thuộc, 256 ĐV. Trong 20 năm thành lập, Đảng bộ xác định công tác KT, GS là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Mỗi nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ đề ra chương trình KT, GS toàn khóa và hằng năm của Đảng ủy. UBKT Đảng ủy đề ra kế hoạch KT, GS sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Đồng Minh Thương, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, cho biết: Bình quân mỗi năm Đảng ủy đề ra kế hoạch KT, GS với 6 nội dung trở lên. UBKT Đảng ủy đề ra kế hoạch KT, GS với 7 nội dung trở lên. Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã kịp thời chấn chỉnh các chi bộ, và CB, ĐV khắc phục khuyết điểm, không để dẫn đến vi phạm. Trong đó, nhiều ĐV do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, tham gia họp lệ chưa đều; một số ĐV chưa tích cực tuyên truyền, vận động người thân tham gia các chủ trương, phong trào, được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhắc nhở, đã khắc phục khá tốt. "Cũng qua công tác KT, GS, 10 năm qua, có 15 ĐV vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; gả con cho người nước ngoài không báo cáo với tổ chức; vi phạm đạo đức, lối sống; kê khai tài sản không đúng quy định; chưa gương mẫu thi hành nghĩa vụ quân sự... bị thi hành kỷ luật" - ông Đồng Minh Thương cho biết.

Không riêng Đảng bộ phường Thuận Hưng, trong 20 năm qua, các cấp ủy đảng quận Thốt Nốt đã tăng cường công tác KT, GS đối với tổ chức đảng và ĐV để ngăn ngừa, xử lý vi phạm trong Đảng. Theo ông Phạm Huỳnh Anh Duy, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Thốt Nốt, cấp ủy và UBKT các cấp xây dựng chương trình KT, GS phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nội dung KT, GS tập trung



những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, dễ phát sinh tiêu cực; việc tu dưỡng đạo đức, lối sống; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định nêu gương; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cải cách hành chính; thực hiện chính sách cho người thụ hưởng... Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình thông tin, dư luận phản ánh đến tổ chức đảng và CB, ĐV để KT kịp thời dấu hiệu vi phạm. Ông Phạm Huỳnh Anh Duy nói: "Qua KT, GS, chỉ tính từ năm 2011 đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã phát hiện và xử lý kỷ luật 234 CB, ĐV vi phạm về chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa nghiêm; vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống; vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; vi phạm về thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm nguyên tắc tài chính...".

Theo đánh giá của BTV Quận ủy Thốt Nốt, công tác KT, GS của Đảng trong 20 năm qua đã góp phần tích cực trong việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện. Cũng nhờ vậy, hằng năm, Đảng bộ quận có từ 95-97% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 99% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn: baocantho.com.vn

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Trong 20 năm xây dựng và phát triển (từ năm 2004 đến nay), cấp ủy đảng, chính quyền huyện Vĩnh Thạnh chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với nỗ lực thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đến nay, đội ngũ cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) của huyện đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.



Đội ngũ cán bộ xã Vĩnh Trinh được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh phát triển và hội nhập.

Cấp ủy đảng, chính quyền xã Vĩnh Trinh là đơn vị được đánh giá thực hiện tốt công tác CB. Theo ông Phạm Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã, khi mới thành lập xã Vĩnh Trinh (năm 2024) đội ngũ CB, CC, VC xã trình độ hạn chế, chỉ một vài người trình độ chuyên môn đại học, số còn lại chủ yếu là trung cấp, hoặc mới tốt nghiệp THPT. Để nâng cao trình độ đội ngũ CB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển và hội nhập, trong 20 năm qua, Đảng ủy và UBND xã chú trọng lựa chọn những CB, CC, VC có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đưa vào quy hoạch cấp ủy, CB lãnh đạo, quản lý xã. Theo quy hoạch CB, Đảng ủy và UBND xã đã cử và tạo điều kiện cho hàng trăm lượt CB, CC, VC đi đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các kiến thức bổ trợ như tin học, ngoại ngữ... Đến nay, tất cả CB, CC, VC xã đều trình độ chuyên môn đại học trở lên (trong đó có 2 thạc sĩ), trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên (3 cao cấp).

Được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm tạo điều kiện đi học nâng cao trình độ mọi mặt, đội ngũ CB, CC, VC xã Vĩnh Trinh ngày càng trưởng thành, thực hiện tốt các mặt công tác. Anh Chung Thanh Hiếu, CC Văn phòng Thống kê UBND xã, chia sẻ: “Tôi được Đảng ủy và UBND xã tạo điều kiện đi học thạc sĩ luật và đã tốt nghiệp năm 2023. Khóa đào tạo giúp tôi nâng cao nhiều kiến thức về luật, nghiên cứu văn bản sâu hơn để tham mưu lãnh đạo xã giải quyết mọi công việc nhanh chóng, chính xác hơn”. Còn chị Trần Thị Ly, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Vĩnh Thành, cho biết, chị tham gia công tác ở xã hơn 10 năm nay, ban đầu trình độ chuyên môn chỉ trung cấp luật. Quá trình công tác, chị được



tạo điều kiện thuận lợi để học đại học luật và trung cấp lý luận chính trị, các kiến thức bổ trợ như tin học, ngoại ngữ. Nhờ vậy, chị có đủ kiến thức để đảm nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Theo ông Phạm Thành Khoa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh, công tác CB nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC nói riêng được Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền coi trọng. Trong 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển CB; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CB, CC, VC học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Riêng nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy ban hành Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ CB đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025”. Trên cơ sở đó, chỉ tính từ năm 2010 đến nay, huyện có 955 lượt CB, CC, VC được đi đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt, trong đó có 3 thạc sĩ, 75 CB được đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, UBND huyện liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức 1 lớp Đại học Ngôn ngữ Anh và 2 lớp Đại học Luật cho 168 CB, CC, VC tham gia.

Nhờ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, đến nay, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ CB, CC, VC huyện tăng lên rõ rệt. Năm 2023, toàn huyện có 1.485 CB, CC, VC thì có 93,22% có trình độ chuyên môn đại học, 1,44% có trình độ thạc sĩ, 26,64% có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 5,52% có trình độ cao cấp lý luận chính trị. “Đội ngũ CB, CC, VC huyện được đào tạo nâng cao trình độ; được bố trí sử dụng đúng năng lực, sở trường của từng người, đã phát huy tốt năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển huyện Vĩnh Thạnh trong thời kỳ hội nhập hiện nay” - ông Phạm Thành Khoa khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn: baocantho.com.vn

Nêu cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp

Năm 2023, Thới Lai tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước. Trình độ, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng nâng lên; người dân hài lòng hơn khi liên hệ với chính quyền địa phương để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).



Người dân làm TTHC tại Bộ phận Một cửa của UBND xã Trường Xuân A.

Xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC, được người dân đồng tình. Chị Trần Thị Bảy ngụ xã Trường Xuân A, kể: “Tôi thường đến Bộ phận Một cửa xã để thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, quyền sử dụng đất... Những lần đến liên hệ, tôi được cán bộ, công chức hướng dẫn, phục vụ chu đáo; hồ sơ giải quyết nhanh, đúng quy định. Tôi đã không còn tâm lý e ngại khi đến chính quyền địa phương thực hiện TTHC”.



Công tác CCHC ở xã Trường Xuân A được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, chú trọng duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Hằng tháng, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã họp, nghe cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết TTHC. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn... Anh Dương Thái Bải, công chức Địa chính - Xây dựng, Bộ phận Một cửa UBND xã Trường Xuân A, nói: “Tôi luôn chú ý cập nhật các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, bản thân nỗ lực trau dồi các kỹ năng giao tiếp, tạo sự hài lòng cho người dân”.

Ông Nguyễn Thành Tích, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, cho biết: “Chúng tôi thường kiểm tra, nhắc nhở công chức thực hiện đúng quy trình các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Từ đó, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng nâng lên, được người dân đánh giá cao”... Năm 2023, xã Trường Xuân A đã tiếp nhận và giải quyết 1.071 hồ sơ (chứng thực 662 hồ sơ, hộ tịch 398 hồ sơ...); tất cả được trả đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Trong đó, tiếp nhận 411 hồ sơ trực tuyến, đạt 284,8% kế hoạch năm; 220 trường hợp thanh toán trực tuyến, nâng tỷ lệ thanh toán trực tuyến của xã lên 35,29%, đạt 141,16% kế hoạch.

Những năm gần đây, huyện Thới Lai đã chú trọng hiện đại hóa nền hành chính thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện các mô hình, sáng kiến được triển khai, ứng dụng mang lại kết quả tích cực, phục vụ người dân, như: biên soạn và phát hành sổ tay hướng dẫn một số TTHC cơ bản, thiết yếu; phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng và đăng ký dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần cho người dân; các mẫu ghi TTHC tại Bộ phận Một cửa huyện và 13 xã, thị trấn... Năm 2023, toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 23.205 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận trực tuyến 8.707 hồ sơ; còn lại 14.442 hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính...

Ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: “Huyện sẽ tiếp tục rà soát các TTHC trên tất cả các lĩnh vực, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến bảo đảm tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản trong giải quyết công việc, khai thác số hóa kết quả giải quyết TTHC theo lộ trình, vận hành tốt phần mềm xử lý hồ sơ hành chính tại Bộ phận Một cửa từ cấp xã đến huyện. Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng số khác...”.

Bài, ảnh: CHẤN HÙNG

Nguồn: baocantho.com.vn



Công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định 2 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ

(CT)- Sáng 22-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố để công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.



Thường trực Thành ủy trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Thượng tá Huỳnh Văn Hưng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ và đồng chí Phạm Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Cần Thơ tham gia BCH Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Thường trực Thành ủy đã trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng đồng chí Thượng tá Huỳnh Văn Hưng và đồng chí Phạm Thanh Tùng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, 2 cán bộ được chỉ định tham gia BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, không chỉ là sự tin nhiệm của Thường trực, BTV Thành ủy và BCH Đảng bộ thành phố, mà còn là



niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ. Bí thư Thành ủy mong muốn, 2 cán bộ luôn phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao; nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố sớm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng TP Cần Thơ phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò là cầu nối, gắn kết với các đơn vị ngành dọc để thành phố hoàn thành xuất sắc lĩnh vực của ngành.

Đồng chí Huỳnh Văn Hưng và đồng chí Phạm Thanh Tùng phát biểu hứa quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, Nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố phát triển toàn diện và xứng đáng với sự tin nhiệm của Ban Bí thư, Thường trực Thành ủy, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ thành phố đã thảo luận, cho ý kiến và bầu bổ sung 1 Ủy viên BTV Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn: baocantho.com.vn

Ông Nguyễn Văn Nhựt được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Cái Răng, nhiệm kỳ 2021-2026

(CT) - Ngày 20-12, tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp cuối năm 2023, HĐND quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND quận đã bầu ông Nguyễn Văn Nhựt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026.



Ông Nguyễn Văn Nhựt (thứ hai, từ phải sang) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND quận Cái Răng, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Tâm Khoa

Ông Nguyễn Văn Nhựt sinh năm 1984; trình độ chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Đất.

Tâm Khoa

Nguồn: baocantho.com.vn